
Fundargerð skólaráðs 3. Fundur, 1. júní kl. 8:10 
Mættir: Sigga Lára, Eyrún, Sigurbjörg, Ragna, Ingibjörg, Ásdís, Kata Rós, Sigríður V., Stefanía 

og Matthías. Eyrún ritar fundargerð. 
 

• Farið yfir starfsmannaþörf í Skýjaborg 2023 – 2024 
• Eyrún fer yfir starfsmannaþörf haustið 2023.  

• Farið yfir starfsmannaþörf í Heiðarskóla 2023 – 2024 
• Sigga Lára fer yfir starfsmannaþörf haustið 2023.  

• Starfsáætlun Skýjaborgar 2023 – 2024 
• Afgreiðslu frestað til næsta fundar. Mögulega póstur sendur á nefndarmenn til 

yfirlestrar og samþykktar.  
• Starfsáætlun Heiðarskóla 2023 – 2024 

• Afgreiðslu frestað til næsta fundar. Mögulega póstur sendur á nefndarmenn til 
yfirlestrar og samþykktar.  

• Menntastefna Hvalfjarðarsveitar – Aðgerðaráætlun  
• Sigga Lára og Eyrún greina frá því að vinna að aðgerðaráætlun vegna innleiðingar 

Menntastefnu Hvalfjarðarsveitar er í vinnslu.  
• Önnur mál  

• Fyrirspurn um opnunartíma Skýjaborgar að morgni ræddur. Mögulega sumir 
foreldrar sem eiga að mæta í vinnu 7:30. Eyrún fór yfir að hún hafi ekki áður fengið 
fyrirspurn um þetta málefni.  

• Styttri vistunartími á föstudögum ræddur. Eyrún greinir frá því að Akranes er að 
bjóða upp á það núna. Nefndarmönnum finnst þetta sniðugt fyrirkomulag.   

• Bílastæðamerkingar á bílastæði Heiðarskóla. Þörf á merkja línurnar.  
• Mikið af sígarettustubbum á eyjunni hjá bílastæðinu og einnig við gamla Heiðarskóla. 

Þörf á að þrífa og hreinsa til.  
• Gróður á Heiðarskóla-lóð: þörf á setja áburð og bæta við mold. Sigga Lára greinir frá 

því að hún hefur verið í samskiptum við Arnheiði umhverfis- og skipulagsfulltrúa. Það 
er starfsmaður sem hóf störf síðasta sumar og verður aftur þetta sumar sem sér um 
lóðina. Einnig er gott samstarf á skólatíma við annan aðila í tengslum við 
skólaverkefni.  


